



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๐๗/ ๓๑๖๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ)

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๗๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะต้องบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ และหลักการของแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมใน ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับเมือง (ศูนย์กลางความเจริญแต่ละภูมิภาค) เพื่อเป็นกรอบการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ในส่วนของการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง มีความเห็นและข้อสังเกต ดังต่อไปนี้

๒.๑ ไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอในการใช้กลไกกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในการจ่ายเงินสนับสนุนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานโครงการในการเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมดังกล่าวยังไม่มียุทธศาสตร์โครงการที่จะดำเนินการทั้งด้านวิธีการดำเนินโครงการและหลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการคำนึงถึงความสามารถและข้อจำกัดของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย เนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีและความรู้ในด้านดิจิทัล ดังนั้นควรพิจารณาความสามารถของผู้มีบัตรสวัสดิการประกอบการดำเนินโครงการด้วย

๒.๒ ไม่ขัดข้องในหลักการของการเพิ่มระดับการออมภาคสมัครใจ โดยปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมการออมภาคสมัครใจสำหรับแรงงานนอกระบบผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการออมให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองเพื่อการชราภาพ โดยสมาชิก กอช. จะมีบัญชีรายบุคคลและจะได้รับผลประโยชน์เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี เป็นต้นไป ในรูปแบบของบำนาญหรือเงินดำรงชีพตามจำนวนเงินในบัญชี ซึ่งประกอบด้วยเงินสะสมของสมาชิกเงินสมทบจากรัฐ และผลตอบแทนจากการนำเงินดังกล่าวไปลงทุน โดยขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนการปรับเพดานเงินสะสมและเงินสมทบให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึงความเป็นไปได้

ในการ...

ในการของบประมาณ เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบมาสมัครสมาชิก กอช. มากขึ้น และสมาชิก กอช. มีการออมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กอช. ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการออมของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนการออมได้

๒.๓ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในเมืองเพื่อประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นข้อเสนอให้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ซึ่งในการพิจารณากำหนดมาตรการภาษีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรของกรมสรรพากรจะกระทำได้ก็แต่อาศัยอำนาจประมวลรัษฎากร และให้พิจารณาถึงหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเป็นไปเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และจัดทำประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๘๗